



จดหมายข่าวสภาคณาจารย์ฯ

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความคืบหน้ากรณีเงินงบประมาณแก้ไขเยียวยา ๘% ของ ข้าราชการฯ (สายวิชาการ)

จากปัญหากรณีการปรับฐานเงินเดือนที่มีส่วนต่างระหว่างข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.) มีส่วนต่างกันจากการปรับฐานเงินเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา หลายนางค์กรไม่ว่าจะเป็น ปอมท., ปคมท. ก็ได้เรียกร้องไปที่ สกอ. และให้ทางรัฐบาลในทุกยุค ทุกสมัยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าทำให้เกิดความเท่าเทียมกันเพราะข้าราชการทั้ง ๒ กลุ่มนี้ต่างก็เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นกัน จวบจนมาถึงสมัยยุค คสช. และรัฐบาลล่าสุด สกอ. ก็ได้มีการตั้งงบประมาณเยียวยาจาก สกอ. ไปรออยู่ที่รัฐมนตรี ศธ. ในวงเงิน งบป. จำนวนวงเงิน ๒,๓๓๒,๙๙๐,๑๗๓.๕๕ บาท เพื่อรอนำเข้าอนุมัติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แต่แล้วปัจจุบันก็ยังไม่คืบหน้าแต่ประการใดว่าจะได้รับอนุมัติจัดสรรเมื่อใด และในที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ช่วงวันที่ ๒๓-๒๕ ม.ค. ๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ มทร.พระนคร ก็ได้นำเสนอในที่ประชุมว่าขอให้ ปอมท. ควรต้องเป็นแกนหลักที่จะติดตามและหาแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยที่ประชุมก็มีมติรับทราบและมอบ ผอ.ฝ่ายวิชาการ ไปหาแนวทางกรณีการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของข้าราชการฯ ในทุกๆ มหาวิทยาลัยจำนวนมากว่า ๑๙,๖๙๖ คน ที่ยังรอความหวังจากรัฐบาล ที่จะอนุมัติจัดสรรงบประมาณมาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันกับฐานเงินเดือนของข้าราชการฯ ในกลุ่ม สกอ. และ สพฐ. ที่มีความเหลื่อมล้ำกันมาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเงินเยียวยาที่จะมาบรรเทาฐานเงินเดือนให้แก่ข้าราชการฯ (สายวิชาการ) กลุ่ม สกอ. ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ และล่าสุดทาง ประธานของที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๙ มทร. (ปคมท.) ก็ได้ทำหนังสือติดตามและทวงถามไปที่ท่าน รมว.ศธ. และท่าน รมว.ศธ. ท่านก็ได้มีบัญชาส่งกลับมาให้ สกอ. รับไปพิจารณาดำเนินการอีก และได้แจ้งกลับมาที่ ปคมท. ฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ถือเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการฯ (สายวิชาการ) ทุกๆ ท่านใน มทร.พระนคร ทราบ ดังนั้น มหาวิทยาลัยในกลุ่มสมาชิก ปอมท. และสมาชิก ปคมท. และผมจะเดินหน้าติดตามให้มีแนวทางได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน หากผลมีความคืบหน้าประการใด สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร จะนำมาแจ้งให้ทุกๆ ท่านทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

“รักษาสีทธิและผลประโยชน์ รวมพลังขับเคลื่อน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย”

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร <http://senate.rmutp.ac.th>